

คำถามปรนัยเกี่ยวกับการรับรู้ถึงอันตรายของ รถจักรยานยนต์(เวอร์ชั่นไทย)

คำอธิบาย : โปรดดูคลิปวิดีโอ โดยให้ผู้เข้าสอบคลิกลิงค์ที่หมายเลขวิดีโอเพื่อชมคลิป
หรือดาวน์โหลดวิดีโอจากลิงค์ด้านล่าง <https://reurl.cc/M4zqRm>

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
001	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากรถทางด้านซ้ายเปิดไฟเลี้ยวเพื่อเปลี่ยนช่องเดินรถหรือเลี้ยวรถ คุณควรขับช้อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) ระวังรถที่รอบข้าง เตรียมพร้อมที่จะเบรกรถหรือชะลอความเร็ว (2) บีบแตรให้รถคันนั้นหลีกเลี่ยงทาง เพื่อให้คุณขี่ผ่านไปก่อน (3) แค้ให้ตัวเองปลอดภัยก็พอ ไม่ต้องสนใจผู้ใช้ถนนคนอื่น	4142
002	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากขี่ผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร ผังตรงข้ามมีรถจะเลี้ยวซ้าย คุณควรขับช้อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) แค้สังเกตสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยก หากเป็นไฟเขียวหมายความว่ารถของคุณขี่ผ่านได้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องระวังรถที่อยู่รอบข้าง (2) ระวังรถที่อยู่รอบข้าง และเตรียมพร้อม หากคาดว่ารถผังตรงข้ามจะเลี้ยวรถโดยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร (3) รถผังตรงข้ามเลี้ยวรถโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวตามที่กฎจราจรกำหนด ดังนั้นรถเราต้องเร่งเครื่องขี่ผ่านทางแยกไปโดยเร็ว	4143
003	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากที่ทางแยก มีรถวิ่งออกมาจากถนนแนวขวางที่มีสิ่งบดบังที่ทำให้มองไม่เห็นอย่างกะทันหัน คุณควรขับช้อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น (1) เวลาที่ขี่รถจักรยานยนต์ นอกจากต้องระวังสภาพท้องถนนที่อยู่หน้ารถแล้ว คุณยังควรระวังรถจากถนนแนวขวางที่ตัดผ่านด้วย (2) เพื่อป้องกันไม่ให้รถคันนั้นทำผิดกฎจราจร ดังนั้นรถเราต้องรีบแยงขี่ผ่านไปก่อน เพื่อให้รถคันนั้นหลีกเลี่ยงให้ (3) เมื่อเห็นว่ามรถขับออกมาอย่างกะทันหัน ต้องเบรกและหยุดรถทันทีถึงจะปลอดภัย	4144
004	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากคุณเห็นว่ามรถวิ่งออกมาจากทางเข้าและออกของที่จอดรถที่อยู่ริมถนน ด้านขวาข้างหน้า คุณควรขับช้อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ สายตาควรมองตรงไปข้างหน้าเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องสนใจรถที่อยู่ทางด้านซ้ายและขวาของถนน (2) เวลาที่ขับขี่ นอกจากต้องระวังสภาพท้องถนนที่อยู่ข้างหน้าแล้ว ยังต้องระวังรอบข้างด้วยว่ามีรถขับออกมาอย่างกะทันหันหรือไม่ (3) แค้ตัวเองปลอดภัยก็พอ เมื่อเห็นวารถคันอื่นขับออกมาจากถนนด้านข้างอย่างกะทันหัน	4145

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
		ก็ไม่จำเป็นต้องสนใจ	
005	1	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่</p> <p>หากคุณเห็นรถคันข้างหน้าที่ขับอยู่ในช่องเดินรถด้านซ้ายขับเบี่ยงเข้ามาในช่องเดินรถด้านขวาอย่างกะทันหัน คุณควรขับซื้ออย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น?</p> <p>(1) เวลาที่ซื้อรถจักรยานยนต์ นอกจากต้องระวังสภาพท้องถนนที่อยู่หน้ารถแล้วยังควรระวังรถที่อยู่ในช่องเดินรถทางซ้ายและขวาด้วย</p> <p>(2) เพราะว่าผู้ใช้ถนนทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจร ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องคอยระวังตัวอยู่ตลอดเวลา</p> <p>(3) แค่ตัวเราเองปลอดภัยก็พอ</p> <p>เมื่อเห็นวารถคันอื่นขับออกมาจากถนนด้านข้างอย่างกะทันหัน</p> <p>ก็ไม่จำเป็นต้องสนใจ</p>	4146
006	1	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่</p> <p>หากเห็นว่ามารถขับออกมาจากด้านขวาของทางแยกข้างหน้าที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรอย่างกะทันหัน คุณจะขับซื้ออย่างไรถึงจะปลอดภัยมากขึ้น?</p> <p>(1) แม้ว่าคุณกำลังขับซื้ออยู่บนถนนทางเอก แต่ก็ยังต้องระวังรถที่อยู่บนถนนทางโทตลอดเวลา</p> <p>(2) เมื่อขับซื้อผ่านทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ต้องดูขนาดความกว้างของถนนทั้งสองเส้น เพื่อตัดสินใจว่าจะต้องหยุดรถก่อนเพื่อให้ทางแล้วค่อยไปต่อหรือไม่</p> <p>(3) เมื่อขับซื้อผ่านทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร ถ้ารถคันนั้นเป็นรถที่มาจากทางด้านซ้าย ก็สามารถเร่งความเร็วและขับซื้อผ่านไปได้</p>	4147
007	3	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่</p> <p>หากเห็นว่ามารถขับออกมาจากด้านขวาของทางแยกข้างหน้าที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรอย่างกะทันหัน คุณจะขับซื้ออย่างไรถึงจะปลอดภัยมากขึ้น?</p> <p>(1) ควรอาศัยข้อดีของรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กและสั้นกว่า แยกซื้อข้ามทางแยกไปก่อน (2) บีบแตรเพื่อเตือนให้รถคันนั้นให้ทางให้รถเราซื้อผ่านไปก่อน (3) ควรระวังรถที่อยู่รอบข้าง</p> <p>ไม่ว่าจะมีสัญญาณไฟจราจรหรือไม่ก็ตาม</p>	4148
008	1	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นว่ามมีคนเดินข้ามทางม้าลายในที่มืด</p> <p>คุณควรขับซื้ออย่างไรจึงจะเหมาะสม?</p> <p>(1) เมื่อซื้อรถจักรยานยนต์เข้าใกล้ทางม้าลายหรือบริเวณทางโค้ง จะต้องหยุดรถและให้คนเดินข้ามถนนไปก่อน</p> <p>(2) เพราะสัญญาณไฟจราจรของรถเราเป็นไฟเขียว ควรบีบแตรให้คนเดินถนนหลีกเลี่ยงทางให้รถเราไปก่อน</p> <p>(3) เพราะคนเดินถนนไม่ได้เดินข้ามถนนตามสัญญาณไฟจราจร ดังนั้นเราก็ไม่ต้องหลีกเลี่ยงให้เขา</p>	4149

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
009	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นวารรถฝั่งตรงข้าม แซงรถคันอื่นโดยขับล้ำข้ามเส้นแบ่งทิศทางจราจรเข้ามาในฝั่งถนนของคุณ คุณควรขับช้อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ ควรเบรกรถทันทีที่เห็น โดยไม่ต้องสนใจรถที่ตามมาข้างหลัง (2) สำหรับการขับขี่ในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ควรประเมินวารรถฝั่งตรงข้ามอาจวิ่งข้ามเส้นแบ่งทิศทางจราจรที่อยู่ตรงกลาง ต้องระวังตัวตลอดเวลา (3) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ต้องบีบแตรเวลาที่เข้าโค้ง เพื่อให้รถฝั่งตรงข้ามที่วิ่งสวนมาระวังรถเรา	4150
010	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นวารรถฝั่งตรงข้าม แซงรถคันอื่นโดยขับล้ำข้ามเส้นแบ่งทิศทางจราจรเข้ามาในฝั่งถนนของคุณ คุณควรขับช้อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) ใช้อุปกรณ์ ABS ของรถจักรยานยนต์เพื่อชะลอความเร็วและซีรคหลบไปในพื้นที่ที่ปลอดภัย (2) ขับขี่รถในช่องเดินรถที่กำหนดและรักษาความเร็วให้เหมาะสม (3) ใช้อุปกรณ์ ABS ของรถจักรยานยนต์เพื่อชะลอความเร็วและซีรคหลบไปในพื้นที่ที่มีรถมาก	4151
011	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นวารรถที่อยู่บนถนนด้านข้างเปิดไฟเลี้ยวเพื่อขับเข้ามาในช่องเดินรถของคุณ คุณควรขับช้อย่างไรจึงจะเหมาะสม? (1) ลดความเร็ว ประเมินการเคลื่อนที่ของรถที่อยู่ข้างๆ และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ (2) บีบแตรเตือนให้รถคันอื่นหลีกเลี่ยง เพื่อให้รถเราขับผ่านไป (3) แค่อังใจ ดูว่าด้านหน้ามีรถวิ่งสวนมาหรือไม่ก็พอ ไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงให้รถคันนั้น	4152
012	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากพบว่ามีป้ายเตือนรถเสียวางอยู่บนถนนที่ข้างหน้า คุณควรขับช้อย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) โดยไม่สนใจผู้ใช้ถนนคนอื่น เราแค่ขับเดินหน้าต่อไป เร่งความเร็ว ขับขี่เสี่ยงไปก็พอ (2) ลดความเร็ว ขับขี่ช้าๆ ระวังว่าข้างหน้าอาจมีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ ป้องกันการชนท้ายซ้อนกัน (3) เพื่อป้องกันไม่เกิดปัญหาให้กับตัวเอง รีบขับเลี่ยงเปลี่ยนช่องเดินชน และเร่งเครื่องขับผ่านที่เกิดเหตุโดยเร็ว	4153
013	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นว่าข้างหน้ามีลูกบอล เด็ก คนเดินถนน หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นลวงล้ำเข้ามาบนท้องถนน คุณควรขับช้อย่างไรจะเหมาะสม? (1) ปลดคันเร่งเพื่อลดความเร็ว และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ (2) บีบแตรเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กที่วิ่งไล่ตามลูกบอลหรือคนเดินถนนที่อาจวิ่งออกมา ชนกับรถของเรา (3) ก็แค่ลูกบอลหนึ่งลูกหรือสิ่งแปลกปลอมที่ลวงล้ำเข้ามา บนท้องถนน ไม่จำเป็นต้องสนใจ	4154
014	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ ในบริเวณที่มีทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ไม่ดีหรือมืดสลัว หากพบว่ามีรถจอดอยู่ริมถนนทางด้านขวา และรถจักรยานยนต์ที่ขี่อยู่ทางด้านขวาหลบรถคันที่จอดอยู่โดยเปลี่ยนช่องเดินรถ เข้ามาอยู่ด้านหน้ารถเรา คุณควรขับช้อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) เบรกรถ	4155

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
		และเปลี่ยนไปขับในช่องเดินรถทางซ้ายโดยไม่ต้องคิด เพื่อหลบรถจักรยานยนต์คันนั้นและรถที่จอดอยู่ข้างทาง (2) ลดความเร็วและขับช้าๆ หันหน้าดูให้แน่ใจว่าด้านซ้ายไม่มีรถมา เปิดไฟเลี้ยวแล้วขับไปทางซ้ายเพื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ (3) เปลี่ยนช่องเดินรถอย่างรวดเร็ว พร้อมบีบแตรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรถจักรยานยนต์คันนั้นวิ่งมาชนรถเรา	
015	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากขับซึ่รถเข้าหรือออกจากทางลัดหรืออุโมงค์ เนื่องจากความเข้มของแสงที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันทำให้เกิดแสงจ้าบาดตา ได้ง่าย คุณควรขับซึ่อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) เวลาที่ขับซึ่รถเข้าออกจากทางลัดหรืออุโมงค์ ควรเปิดไฟหน้ารถ ลดความเร็ว เพิ่มระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้าให้มากขึ้น และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ (2) ความเข้มของแสงที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันไม่มีผลกระทบต่อสายตา ของผู้ขับขี่ ดังนั้นสามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือขับแซงรถคนอื่นได้ทันที (3) ความเข้มของแสงที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันทำให้ผู้ขับขี่ไม่สบายตา ดังนั้นต้องเบรกรถทันทีและหยุดรถข้างทางชั่วคราว	4156
016	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากมีรถขับเบี่ยงเข้ามาจากช่องเดินรถทางด้านขวา คุณควรขับซึ่อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น (1) เมื่อขับซึ่ผ่านบริเวณสี่แยกหรือทางแยกที่ไม่มีสัญญาณจราจร ควรระวังรถที่อยู่รอบข้างเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ (2) เนื่องจากปริมาณความเข้มของแสงจะไม่ผลกระทบต่อสายตาของ ผู้ขับขี่ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องสนใจการขับเคลื่อนของรถที่อยู่รอบข้าง (3) บีบแตรเพื่อเตือนให้รถคันนั้นให้ทาง ให้รถของเราขับผ่านไปก่อน	4157
017	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นรถประจำทางจอดเทียบอยู่ที่ป้ายรถเมล์ข้างทาง คุณควรขับซึ่อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) หลังจากชะลอความเร็วลงแล้ว ให้เปิดไฟเลี้ยวขวา ก่อน แล้วดูว่าทางด้านขวาและด้านหลังมีรถมาหรือไม่ จากนั้นขับแซงรถประจำทางไปทางด้านขวา (2) หลังชะลอความเร็วลงแล้ว ให้หยุดรถรออยู่ที่ด้านหลังของรถประจำทางในระยะห่างที่ปลอดภัย รอให้รถประจำทางขับออกไปก่อน แล้วจึงออกตัวตาม โดยรักษาระยะห่าง ให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัย (3) หยุดรถให้ใกล้กับท้ายรถประจำทาง บีบแตร เพื่อเร่งให้รถประจำทางออกรถโดยเร็ว แล้วขับซึ่ตามรถประจำทางไปติดๆ	4158
018	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากคุณต้องการซึ่รถอ้อมไปทางด้านซ้ายของรถประจำทางเหมือนในคลิปวิดีโอ คุณควรขับซึ่อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) เปิดไฟเลี้ยวซ้ายก่อน ดูกระจกมองหลังและหันหน้าดูว่าทางด้านซ้ายและด้านหลังมีรถมาหรือไม่ ระยะห่างที่ปลอดภัยและระวังการเคลื่อนตัวของรถประจำทาง	4159

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
		เมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วก็จะซิ่งรถแข่งขึ้นไป (2) เมื่อผู้ซิ่งรถจักรยานยนต์ต้องการซิ่งรถแข่งรถประจำทาง ต้องเปิดไฟเลี้ยว และหลังจากระงับการเคลื่อนตัวของรถประจำทางแล้วก็สามารถซิ่งแข่งไปทางด้านขวาของรถประจำทางได้ทันที (3) ระงับการเคลื่อนตัวของรถบัส หากช่องเดินรถข้างๆ มีรถขับผ่านมา ก็สามารถแข่งไปทางซ้ายของรถประจำทาง ในช่วงเดินรถเดียวกันได้	
019	3	เมื่อคุณเป็นผู้ซิ่ง ควรซิ่งรถในตรอกหรือซอยอย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น ? (1) ซิ่งรถตามความเร็วที่กำหนด ไม่จำเป็นต้องสนใจรถและคนเดินถนนที่ผ่านไปมาที่อยู่โดยรอบ (2) รักษาความเร็วรถให้อยู่ในความเร็วเท่าเดิม บีบแตรเพื่อเตือนคนเดินถนนที่อยู่รอบข้างทราบว่ามียุทธยานยนต์ซิ่งผ่านไปให้คนเดินถนนหลีกเลี่ยงให้ (3) ซิ่งรถตามความเร็วที่กำหนด และประเมินการเคลื่อนที่ที่เป็นไปได้ของคนและรถที่อยู่รอบข้าง เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการเตรียมตัวไม่ทัน	4160
020	3	เมื่อคุณเป็นผู้ซิ่ง ขณะที่ซิ่งรถอยู่ในตรอกหรือซอย สังเกตเห็นว่าคนเดินเข้ามาในช่องเดินรถ คุณควรซิ่งอย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น ? (1) ชะลอรถก่อน ซิ่งเลี่ยงคนเดินถนนแล้วไปต่อ (2) ชะลอรถก่อน บีบแตรเพื่อเตือนคนเดินถนนให้หลีกเลี่ยงให้ (3) ชะลอรถก่อน แล้วหยุดรอให้คนเดินผ่านไปก่อน	4161
021	1	เมื่อคุณเป็นผู้ซิ่ง หากเห็นรถที่จอดอยู่ข้างทางเปิดประตูออกมาเหมือนที่เห็นในคลิปวิดีโอ คุณควรซิ่งอย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น ? (1) ระงับตัวให้มากขึ้น รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถที่จอดข้างทาง ชะลอความเร็วและเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ (2) บีบแตรเตือนคนขับรถยนต์ทราบ และซิ่งผ่านไปให้เร็วที่สุด (3) ควรเปลี่ยนช่องเดินรถเพื่อหลบรถคันนั้นทันที แล้วซิ่งผ่านไปให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชน	4162
022	3	เมื่อคุณเป็นผู้ซิ่ง หากเห็นว่ามียุทธยานยนต์กำลังปฏิบัติภารกิจวิ่งข้ามทางแยกเหมือนที่เห็นในคลิปวิดีโอ คุณควรซิ่งอย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) ลดความเร็ว หลบรถพยาบาลแล้วซิ่งผ่านทางแยกไป (2) เพราะรถพยาบาลขับฝ่าไฟแดง จึงไม่จำเป็นต้องหยุดรถเพื่อให้ทาง (3) เมื่อได้ยินเสียงรถพยาบาล ควรชะลอรถให้ทาง และห้ามซิ่งรถไล่ตามหลังรถพยาบาล	4163
023	2	เมื่อคุณเป็นผู้ซิ่ง หากเห็นคนเดินข้ามถนนตามใจตัวเองอยู่ด้านหลังรถประจำทาง ควรซิ่งอย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) ชะลอรถซิ่งช้าๆ บีบแตรเพื่อให้คนเดินถนนหลีกเลี่ยงให้ (2) ชะลอรถซิ่งช้าๆ	4164

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
		และประเมินการเคลื่อนที่ของคนเดินถนน (3) ชะลอรถซี่ซ่าๆ เพราะคนเดินถนนฝ่าฝืนกฎจราจร จึงไม่จำเป็นต้องให้ทาง	
024	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากขับซึ่รถใกล้ถึงทางแยกและเห็นว่าไฟเบรกของรถคันข้างหน้าสว่างขึ้น และมองไม่เห็นสถานการณ์ที่อยู่ด้านหน้า คุณควรขับซึ่อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) ชะลอความเร็วก่อน ดูให้แน่ใจว่าทางด้านซ้ายและขวาไม่มีรถผ่านมาแล้วค่อยไปต่อ (2) ขับซึ่ให้ชิดกับรถคันที่อยู่ทางด้านซ้ายเพื่อใช้เป็นที่พักบังแล้วขับตรงต่อไป (3) คงความเร็วรถไว้เท่าเดิมแล้วขับตรงต่อไป	4165
025	3	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากคุณเห็นรถหัวร่นำเที่ยวจอดรออยู่ข้างทางเหมือนที่เห็นในคลิปวิดีโอ ข้อใดเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม? (1) ประเมินการเคลื่อนที่ของรถหัวร่นำเที่ยวที่จอดรออยู่ข้างทาง (2) เมื่อถูกรถขนาดใหญ่บดบังการมองเห็น ควรระวังคนที่กำลังเดินข้ามถนน (3) ระวังรถหัวร่นำเที่ยวที่จอดข้างทาง และขับตรงไปด้วยความเร็วเท่าเดิม	4166
026	3	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ เวลาที่ขี่ผ่านโค้งบนภูเขา คุณควรขับซึ่อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) เพื่อให้เข้าโค้งได้อย่างราบรื่น ลดจุดศูนย์ถ่วงลงด้วยการเอียงตัวพร้อมเร่งความเร็ว (2) บีบแตรเพื่อเตือนให้รถที่สวนทางมาหลีกเลี่ยง (3) ชะลอรถซี่ซ่าๆ ระวังการขับซึ่ของรถฝั่งตรงข้ามที่อยู่ด้านบนทางโค้ง และหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกะทันหัน	4167
027	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากถนนข้างหน้าอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง รถทางด้านขวาที่อยู่ด้านหน้าเปลี่ยนช่องเดินรถอย่างกะทันหัน คุณควรขับซึ่อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) ต้องระวัง การเคลื่อนที่ของรถคันข้างหน้า ชะลอรถซี่ซ่าๆ เพื่อสะดวกต่อการให้ทาง (2) เร่งความเร็วและชี้แซงรถคันหน้าไป เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ การจราจรของรถที่อยู่ด้านหลัง (3) ไม่ต้องสนใจว่ารถคันข้างหน้า จะขับซึ่อย่างไร แต่ขับซึ่รถตามความเร็วเท่าเดิมก็พอ	4168
028	3	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นรถคันข้างหน้ากำลังถอยเข้าช่องจอดรถ คุณควรขับซึ่อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) บีบแตรเพื่อเร่งรถคันหน้ารีบถอยเข้าช่องจอดรถโดยเร็ว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ การจราจรของรถที่อยู่ด้านหลัง (2) ลดความเร็ว แล้วขับซึ่เปลี่ยนช่องเดินรถเลยโดยไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวหรือหันหน้าดูรถที่มาจาก ทางด้านซ้ายและขวา (3) รักษาอัตราให้อยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัย และหยุดรอให้รถคันหน้าถอยเข้าช่องจอดรถก่อนแล้วจึงขับซึ่ต่อไป	4169

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
029	2	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่</p> <p>หากเห็นวาร์กประจำทางเปลี่ยนช่องเดินรถและเลี้ยวขวาโดยไม่เปิดไฟเลี้ยว คุณควรขับช้อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น?</p> <p>(1) ถ้าวอร์กตอนที่รถประจำทางยังเปลี่ยนช่องเดินรถและเลี้ยวรถไม่เสร็จ เปิดไฟเลี้ยวขวา แล้วซ้รถแข่งไปทางด้านขวาของรถประจำทาง จากนั้นชี้ตรงไป</p> <p>(2) ขับชี้ให้อยู่ห่างจากรถประจำทางในระยะห่างที่ปลอดภัย ชะลอรถ ชี้ซ้าย ประเมินการเคลื่อนที่ของรถประจำทางก่อน แล้วขับชี้ต่อไป</p> <p>(3) เมื่อเห็นวาร์กประจำทางกำลังจะเปลี่ยนช่องเดินรถหรือเลี้ยวขวา เปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วซ้รถแข่งไปทางด้านซ้าย</p>	4170
030	2	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ เวลาขับชี้รถผ่านทางแยกและต้องการเลี้ยวขวา</p> <p>หากพบวาร์กประจำทางเลี้ยวขวาโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยว เหมือนที่เห็นในคลิปวิดีโอ คุณควรขับช้อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น?</p> <p>(1) ขับชี้ด้วยความเร็วที่เท่ากับรถประจำทาง</p> <p>ชี้เข้าใกล้ด้านขวาของรถประจำทางและเลี้ยวขวาไปพร้อมกับรถประจำทาง</p> <p>(2) ชะลอรถชี้ซ้าย ขับชี้ให้อยู่ห่างจากรถประจำทางในระยะห่างที่ปลอดภัย รอให้รถประจำทางเลี้ยวไปก่อนแล้วจึงเลี้ยวขวาตามไป (3) เปิดไฟเลี้ยวซ้าย เปลี่ยนช่องเดินรถ ชี้แข่งไปทางด้านซ้ายของรถประจำทางก่อนแล้วเลี้ยวขวา</p>	4171
031	3	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ เวลาที่ขับชี้ผ่านทางแยก</p> <p>หากเห็นว่ามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวซ้ายอย่างผิดกฎจราจร</p> <p>คุณควรขับช้อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) ขับชี้รถตามความเร็วเท่าเดิม และชี้ผ่านทางแยกไปได้เลย (2) บีบแตรเพื่อเตือนให้รถฝั่งตรงข้ามให้ทาง (3) ชะลอรถชี้ซ้าย และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ</p>	4172
032	1	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่</p> <p>หากพบเห็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทำผิดกฎจราจรเหมือนที่เห็นในคลิปวิดีโอ</p> <p>คุณควรขับช้อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) ชะลอรถขับชี้ซ้าย ประเมินการเคลื่อนที่ของรถคันนั้น และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ</p> <p>(2) แคตัวคุณเองไม่ได้ทำผิดกฎจราจร</p> <p>ก็ไม่จำเป็นต้องสนใจวาร์กคันอื่นที่ทำผิดกฎจราจร (3) เมื่อเห็นรถขับพุ่งออกมา บีบแตรให้รถคันนั้นให้ทาง โดยไม่จำเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะเบรกหรือหยุดรถ</p>	4173
033	3	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่</p> <p>เวลาที่ขับชี้ผ่านทางแยกและต้องการเลี้ยวซ้ายเหมือนที่เห็นในคลิปวิดีโอ</p> <p>ข้อใดต่อไปนี้เป็นผิด (1) เมื่อขับชี้ผ่านทางแยก ควรชะลอรถ ขับชี้ซ้าย</p> <p>หันหน้าดูการเคลื่อนที่ของรถและคนที่อยู่ทางด้านซ้ายและขวา</p> <p>ขับชี้รถให้อยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยแล้วเลี้ยวซ้าย</p> <p>และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ</p> <p>(2) เปิดไฟเลี้ยวหรือให้สัญญาณมือก่อนถึงทางแยก 30 เมตร</p>	4174

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
		ขับซึ่งจนถึงกึ่งกลางทางแยกแล้วเลี้ยวซ้าย (3) เปิดไฟเลี้ยวหรือให้สัญญาณมือก่อนถึงทางแยก 30 เมตร แล้วเลี้ยวรถทันทีโดยไม่ต้องชะลอความเร็ว	
034	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ เวลาที่ขับซึ่งผ่านทางแยกและต้องการเลี้ยวซ้ายเหมือนที่เห็นในคลิปวิดีโอ คุณควรขับซึ่งอย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) เปิดไฟเลี้ยวหรือให้สัญญาณมือก่อนถึงทางแยก 30 เมตร ดูให้แน่ใจว่าด้านหน้าด้านหลังและฝั่งตรงข้ามไม่มีรถผ่านมา แล้วเลี้ยวซ้ายได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องขับซึ่งให้ถึงกึ่งกลางทางแยก (2) เปิดไฟเลี้ยวหรือให้สัญญาณมือก่อนถึงทางแยก 30 เมตร ชะลอรถ ขับซึ่งช้าๆ ไปจนถึงกึ่งกลางทางแยก ดูให้แน่ใจว่าด้านหน้าด้านหลังและฝั่งตรงข้ามไม่มีรถหรือคนผ่านมาแล้วเลี้ยวซ้าย (3) เปิดไฟเลี้ยวหรือให้สัญญาณมือก่อนถึงทางแยก 30 เมตร ชะลอรถ ขับซึ่งช้าๆ ไปจนถึงทางม้าลาย ดูว่าไม่มีรถหรือคนเดินผ่านมา แล้วเลี้ยวซ้ายทันที	4175
035	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ เวลาที่ขับซึ่งผ่านทางแยกที่มีพื้นที่รอเลี้ยวสำหรับรถจักรยานยนต์ คุณควรขับซึ่งอย่างไรให้ปลอดภัยได้มากขึ้น? (1) ชะลอรถก่อน แล้วบีบแตรเพื่อเตือนให้รถจักรยานยนต์ที่อยู่ในพื้นที่รอเลี้ยวหลีกเลี่ยงให้ (2) ชะลอรถก่อน และระวังรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในพื้นที่รอเลี้ยว (3) ขับซึ่งรถด้วยความเร็วเท่าเดิม ขับซึ่งเลี้ยวรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในพื้นที่ รอเลี้ยว แล้วขับซึ่งตรงไปผ่านทางแยก	4176
036	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ เวลาขับซึ่งรถบริเวณทางโค้ง ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อดี? (1) ควรมีความคิดที่จะขับซึ่งรถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ชะลอความเร็วก่อนเข้าโค้ง และประเมินว่าทางข้างหน้าอาจมีสิ่งกีดขวาง (2) ควรเร่งความเร็วให้เร็วขึ้น เพื่อป้องกันไม่ถูกชนท้ายเพราะขับซึ่งช้าเกินไป (3) ต้องระวังรถฝั่งตรงข้าม ที่อาจขับซึ่งข้ามเส้นแบ่งทิศทางจราจรอย่างผิดกฎจราจรได้ทุกเมื่อ	4177
037	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ พบว่ากำลังซ่อมแซมถนน คุณควรทำอย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) ลดความเร็ว ขับซึ่งผ่านไปอย่างช้าๆ (2) ขับซึ่งรถหลบหลีกสิ่งกีดขวางไปทางด้านซ้ายอย่างรวดเร็ว (3) ขับซึ่งผ่านไปอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้กีดขวางการจราจร	4178
038	3	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากโทรศัพท์มือถือมีสายเรียกเข้าในขณะที่ขับซึ่ง คุณควรทำอย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) ขับซึ่งไปพร้อมกับรับโทรศัพท์ไปด้วย เพื่อไม่ให้พลาดโทรศัพท์สายสำคัญ (2) หยิบโทรศัพท์ขึ้นดูก่อนว่าใครโทรมา ถ้าเป็นโทรศัพท์สายสำคัญแล้วค่อยรับ (3) จอดเข้าข้างทางในที่ที่ปลอดภัยก่อน ดับเครื่องแล้วค่อยรับสาย	4179

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
039	2	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นวารรถข้างหน้าซีรคและคยโทรศัพทไปดวยคุณควรทำอย่างไรถึงจะเหมาะสม?</p> <p>(1) บีบแตรเพื่อเตือนให้รถคันนั้นระวังเรื่องความปลอดภัย (2) ลดความเร็วขับขี่ช้าๆ และระวังรถคันข้างหน้าและสภาพถนนด้านซ้ายและขวาตลอดเวลาหลังแน่ใจว่าปลอดภัยดีจึงขับขี่แซงหน้ารถคันนั้นไป</p> <p>(3) หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปเก็บหลักฐานเพื่อแจ้งความกับตำรวจ</p>	4180
040	1	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นรถคันที่อยู่ทางด้านซ้ายข้างหน้าเบรกรถชะลอความเร็วในขณะที่สัญญาณไฟจราจรเป็นไฟเขียว ข้อใดต่อไปนี้เป็นผิด? (1) หลังสังเกตดูสัญญาณไฟจราจรแล้วก็ขับขี่ผ่านทางแยกไปได้เลย (2) อาจมีคน ยานพาหนะหรือสัตว์ ล่วงล้ำเข้ามาบนท้องถนน เราควรเตรียมพร้อมที่จะเบรกและชะลอรถได้ทุกเมื่อ (3) อาจมีสิ่งแปลกปลอมหรือมีการซ่อมแซมถนนข้างหน้า เราควรชะลอความเร็วขับขี่ช้าๆ ด้วยความระมัดระวัง</p>	4181
041	2	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ เวลาที่ขับขี่รถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจรพบวารรถคันที่อยู่ด้านซ้ายข้างหน้าดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นคุณควรขับขี่อย่างไรถึงจะเหมาะสม?</p> <p>(1) หลังจากประเมินความปลอดภัยของช่องเดินรถเดิมที่ขับอยู่แล้วก็สามารถขับตรงไปได้เลย (2) รถคันข้างหน้าอาจบดบังการมองเห็น ดังนั้นต้องระวังรถฝั่งตรงข้ามที่กำลังจะเลี้ยวซ้ายด้วย (3) เมื่อสัญญาณไฟเป็นไฟเขียว รถเรามีสิทธิ์ที่จะไปก่อน จึงสามารถขับขี่ตรงไปได้เลย</p>	4182
042	1	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากรถจักรยานยนต์ที่อยู่ทางด้านซ้ายจะขี่แซงหน้ารถเราไปคุณควรทำอย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) ควรรักษาระยะห่างจากหัวรถจักรยานยนต์คันข้างหน้าให้อยู่ในระยะที่สามารถเบรกหยุดรถได้ตลอดเวลา (2) หลังประเมินสภาพของรถคันที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็สามารถหลบและแซงจากทางซ้ายได้ (3) เพื่อป้องกันการชนควรบีบแตรก่อนเพื่อเตือนให้รถคันนั้นให้ทาง</p>	4183
043	1	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นวารรถคันที่อยู่ด้านหน้าทางซ้ายในช่องเดินรถเบรกและชะลอความเร็ว ข้อใดต่อไปนี้เป็นถูกต้อง? (1) ระวังการเคลื่อนที่ของรถคันที่อยู่ด้านหน้าทางซ้ายเตรียมพร้อมที่จะเบรกรถชะลอความเร็ว (2) ซีรคชิตขวาแล้วเร่งความเร็วขี่ผ่านไปเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น (3) บีบแตรเตือนให้รถคันด้านหน้าทางซ้ายแล้วเร่งความเร็วขี่ผ่านไป</p>	4184
044	3	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากรถคันหน้าเปิดไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยวขวาทันทีคุณควรทำอย่างไรถึงจะเหมาะสม (1) ซีอ้อมไปทางซ้ายเพื่อป้องกันอันตราย (2) ซีผ่านไปอย่างรวดเร็ว (3) ลดความเร็ว ขับขี่ช้าๆ เตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ</p>	4185

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
045	1	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากพบว่าถนนฝั่งตรงข้ามมีรถจักรยานยนต์ขี่รถเลี้ยวซ้ายเข้าบ้มน้ำมันอย่างกะทันหัน คุณควรทำอย่างไรถึงจะเหมาะสม?</p> <p>(1) ระวังการเคลื่อนที่ของรถที่อยู่ในช่องเดินรถฝั่งตรงข้ามตลอดเวลา เตรียมพร้อมที่จะเบรกรถหรือชะลอความเร็ว</p> <p>(2) รถที่ขับขี่ทางตรงมีสิทธิ์ใช้ทางก่อนรถที่เลี้ยว ดังนั้นควรขับตรงผ่านไป</p> <p>(3) ขับขี่รถไปทางซ้ายอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงการชน</p>	4186
046	2	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ เวลาที่ขับขี่ผ่านทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร พบว่าไฟเบรกของรถจักรยานยนต์คันที่อยู่ข้างหน้าสว่างขึ้น คุณควรขับขี่อย่างไรถึงจะเหมาะสม?</p> <p>(1) เมื่อขับขี่ผ่านทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร อาจมีรถวิ่งตัดออกมาจากถนนแนวขวาง รถคันที่มาถึงทางแยกก่อนมีสิทธิ์ที่จะไปก่อน</p> <p>(2) นอกจากต้องระวังรถที่อยู่ข้างหน้าแล้ว ยังต้องระวังรถที่มาจากทางด้านข้างด้วย (3) เมื่อมีรถวิ่งตัดออกมาจากถนนแนวขวาง รถที่อยู่ทางซ้ายควรให้ทางให้รถที่อยู่ทางขวาไป ดังนั้นรถเราก็ไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงให้</p>	4187
047	1	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ เวลาที่ขับขี่ผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟกะพริบและมีรถวิ่งตัดออกมาจากถนนแนวขวาง ควรทำอย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) หากเป็นสัญญาณไฟกะพริบสีเหลือง ควรลดความเร็วและขี่ผ่านไปช้าๆ อย่างระมัดระวัง</p> <p>(2) เร่งความเร็วและขี่ตรงผ่านไป</p> <p>(3) หากขับขี่อยู่ในช่องเดินรถที่เป็นสัญญาณไฟกะพริบสีเหลือง ก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไปก่อน สามารถขับขี่ตรงไปได้เลย</p>	4188
048	1	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ เวลาที่ขับขี่อยู่บนถนนที่มีดสลัว หากขี่ผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟกะพริบ การขับขี่ข้อใดต่อไปนี้มีเหมาะสมมากกว่า? (1) เวลาที่ห้องฟ้ามืดสลัว ควรเปิดไฟหน้า และระวังว่ามีสิ่งกีดขวางบนถนนหรือไม่</p> <p>(2) หลังจากประเมินความปลอดภัยของช่องเดินรถที่ขับขี่อยู่แล้ว ก็สามารถขับขี่ตรงไปได้เลย (3) หากมีรถวิ่งตัดออกมาจากถนนแนวขวางของทางแยก ควรบีบแตรเพื่อให้รถคันนั้นให้ทาง</p>	4189
049	3	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ เวลาที่ขับขี่ผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟกะพริบ หากเห็นว่าไฟเบรกของรถคันข้างหน้าสว่างขึ้น ข้อใดต่อไปนี้มีดี</p> <p>(1) เมื่อเห็นสัญญาณไฟกะพริบสีเหลือง ควรลดความเร็วและขี่ผ่านไปช้าๆ อย่างระมัดระวัง (2) นอกจากต้องระวังสภาพถนนที่อยู่ข้างหน้าแล้ว ยังต้องระวังรถจากถนนฝั่งตรงข้ามและรถที่วิ่งตัดออกมาจากถนนแนวขวางด้วย</p>	4190

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
		(3) หากเป็นรถที่ขับซี้ในทางตรงเหมือนกัน รถทางด้านซ้ายควรหยุดรถชั่วคราวเพื่อให้รถทางด้านขวาไปก่อน ดังนั้นเราควรให้ทางให้รถทางด้านขวาไปก่อน	
050	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับซี้ เวลาที่ขับซี้ผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟกะพริบ คุณควรทำอะไรหากเห็นว่าไฟเบรกของรถคันข้างหน้าสว่างขึ้น? (1) รถเราขับซี้อยู่ในช่องเดินรถที่เป็นสัญญาณไฟกะพริบสีเหลือง มีสิทธิ์ใช้ทาง ก่อน ดังนั้นขับซี้ตรงไปได้เลย (2) นอกจากต้องระวังสภาพถนนที่อยู่ข้างหน้าแล้ว ยังต้องระวังรถจากถนนฝั่งตรงข้ามและรถที่วิ่งตัดออกมาจากถนนแนวขวางด้วย (3) เมื่อขับซี้ผ่านทางแยก หากรถทุกคันชะลอความเร็ว รถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวสูงจึงสามารถเร่งเครื่องแย่งซี้ผ่านไปได้ทันที	4191
051	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับซี้ คุณควรทำอะไรหากเห็นว่ามารถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวซี้ตัดเข้ามาใน ช่องเดินรถที่คุณขับซี้อยู่? (1) บีบแตรและซี้ไปก่อนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้รถคันนั้นหลีกทางให้ (2) ลดความเร็ว ซี้ช้าๆ และเตรียมพร้อมที่จะเบรกรถได้ทุกเมื่อ (3) เพื่อหลีกเลี่ยงการชน ควรหลบเลี้ยวและซี้แซงขึ้นไปทางด้านขวา	4192
052	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับซี้ คุณควรทำอะไรหากเห็นว่าไฟเบรกของรถยนต์ที่อยู่ในช่องเดินรถด้านขวาสว่าง ขึ้น? (1) หักพวงสปีดในการมองเห็นถูกบดบัง อาจมีคน ยานพาหนะหรือสัตว์ ล่องล้ำเข้ามาในช่องเดินรถ เราควรเตรียมพร้อมที่จะเบรกและชะลอรถได้ทุกเมื่อ (2) รถยนต์ที่อยู่ทางด้านขวาอาจเตรียมตัวที่จะจอดรถเข้าข้างทาง เราแค่ขับซี้ตรงผ่านไปก็พอ (3) ซี้รถชิดซ้ายอย่างรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้รถที่ตัดเข้ามาในช่องเดินรถอย่างกะทันหันชนถูก	4193
053	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับซี้ คุณควรทำอะไรหากเห็นว่ารถที่อยู่ในช่องเดินรถเร็วที่อยู่ทางข้ามเปิดไฟเลี้ยว เหมือนที่เห็นในคลิปวิดีโอ? (1) ก่อนที่จะขับซี้ผ่านทางแยก ควรระวังสังเกตสภาพถนนในช่องเดินรถเร็ว เตรียมพร้อมที่จะเบรกหรือหยุดรถ (2) บีบแตรอย่างต่อเนื่องเพื่อห้ามไม่ให้รถในช่องเดินรถเร็วขับตัดเข้ามา (3) แค่นี้ก็มั่นใจว่าตัวเราเองปลอดภัยดี ก็สามารถขับซี้ตรงไปได้	4194
054	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับซี้ หากเห็นว่ารถในช่องเดินรถเร็วที่อยู่ทางข้ามเปิดไฟเลี้ยวเหมือนที่เห็นในคลิปวิดีโอ การกระทำข้อใดต่อไปนี่ไม่ถูกต้อง? (1) แต่ตั้งใจดูว่าข้างหน้ามีรถสวนมาหรือไม่ก็พอ (2) ระวังรถที่อยู่รอบข้าง เตรียมพร้อมที่จะเบรกรถ (3) นอกจากต้องระวังสภาพถนนข้างหน้าแล้ว หากมีรถวิ่งอยู่ด้านข้าง ก็ต้องระวังการเคลื่อนที่ของรถคันนั้นด้วย	4195

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
055	3	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ ข้อควรระวังในขณะที่ยออกรถหลังหยุดบริเวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ต้อง? (1) แคล้งเกิดดูสัญญาณไฟจราจรก็พอ ไฟเขียวสว่างหมายความว่าสามารถขับขี่ผ่านได้ (2) เมื่อไฟเขียวสว่างขึ้น ต้องรีบขับขี่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถึงจะไม่ถูกรถคันหลังบีบแตรไล่ (3) แม้ว่าไฟเขียวสว่างหมายความว่าสามารถขับขี่ผ่านได้ แต่ก็ควรระวังว่าจะมีรถที่ฝ่าไฟแดงหรือไม่	4196
056	3	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ เวลาที่หยุดรถรอไฟแดงบริเวณทางแยก ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ต้อง (1) อาศัยเวลาที่รอไฟแดงดูโทรศัพท์ (2) ตรวจสอบรอบๆ ว่ามีแผ่นป้ายโฆษณาใหม่หรือไม่ (3) ก่อนที่จะออกรถ หันหน้าดูทางซ้ายและขวา ดูว่ามีรถฝ่าฝืนกฎจราจรหรือไม่	4197
057	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นรถที่ฝ่าฝืนกฎจราจรขณะที่ขับขี่ผ่านทางแยก ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ต้อง (1) เร่งความเร็วและบีบแตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตือนให้รถที่ฝ่าฝืนกฎจราจรหลีกเลี่ยง (2) ขณะที่ขับขี่ผ่านทางแยก ควรระวังการเคลื่อนที่ของรถคันอื่น เตรียมพร้อมที่จะลดความเร็วและหยุดรถ (3) เร่งความเร็วและขับขี่ตามหลังรถขนาดใหญ่ไปติดๆ เพื่อผ่านทางแยกไปได้อย่างราบรื่น	4198
058	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ คุณควรทำอะไรหากเห็นว่ามารถจักรยานยนต์เลี้ยวขวาในขณะที่ติดไฟแดง เหมือนที่เห็นในคลิปวิดีโอ? (1) ชะลอความเร็วเมื่อเจอทางแยก ประเมินการเคลื่อนที่ของรถที่อยู่โดยรอบ และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ (2) เพราะว่าการจักรยานยนต์ทำผิดกฎจราจรซึ่งรถฝ่าไฟแดงเลี้ยวขวาไปก่อน เราก็ขับรถตรงตามไปไม่ได้ (3) เพื่อหยุดไม่ให้รถจักรยานยนต์คันนั้นทำผิดกฎจราจร ดังนั้นเราควรแยงออกตัวก่อนเพื่อให้รถคันนั้นหลีกเลี่ยง	4199
059	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ ขณะที่ขับขี่ หากมีรถวิ่งมาบริเวณทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร เหมือนที่เห็นในคลิปวิดีโอ ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ต้อง (1) เพื่อความปลอดภัย สายตาดูต้องมองแต่ข้างหน้าและระวังสภาพถนนที่อยู่ไกลออกไปเท่านั้น (2) นอกจากต้องระวังสภาพถนนที่อยู่ข้างหน้าแล้ว ยังต้องระวังรถจากด้านข้างด้วย (3) แคตัวเราไม่ได้ทำผิดกฎจราจร ก็สามารถขับรถตรงต่อไปได้	4200
060	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ เมื่อขับขี่ถึงทางแยกและต้องการเลี้ยวซ้าย หากพบว่ามารถมาจากด้านหลังทางซ้าย ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ต้อง (1) เวลาที่เลี้ยวควรเปิดไฟเลี้ยวก่อนล่วงหน้า และระวังดูกระจกหลังและหันหน้า ดูรถ (2) แคเปิดไฟเลี้ยวเตือนให้รถคันอื่นทราบ ก็สามารถเลี้ยวรถได้ทันที (3) เพื่อให้เลี้ยวซ้ายได้อย่างราบรื่น	4201

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
		สามารถขับขี่ข้ามเส้นแบ่งทิศทางจราจรไปก่อนล่วงหน้าได้	
061	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากรถทางซ้ายขับข้ามเส้นแบ่งทิศทางจราจรอย่างผิดกฎจราจร คุณขับขี่อย่างไรถึงจะเหมาะสม (1) เพราะรถคันนั้นฝ่าฝืนกฎจราจร ควรบีบแตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้รถคันนั้นหลีกทางให้ (2) ลดความเร็ว ขับขี่ช้าๆ และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ (3) เพื่อยับยั้งไม่ให้รถคันนั้นทำผิดกฎจราจร ดังนั้นเราต้องรีบขี่แข่งหน้าไปก่อนเพื่อให้รถคันนั้นหลีกทางให้	4202
062	3	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ คุณควรมีท่าอย่างไร เมื่อรถที่มาจากทางซ้ายไม่เปิดไฟเลี้ยวและขับขี่รถแข่งหน้าไปในระยะห่างที่ ไม่ปลอดภัย คุณควรทำอะไรถึงจะเหมาะสม? (1) ระวังสภาพถนนข้างหน้า และขับขี่อยู่ในช่องทางรถของตัวเองไปเรื่อยๆ ก็จะไม่อันตราย (2) ช่องเดินรถแคบและมีรถมาก ควรบีบแตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่คนอื่นระวังให้มากขึ้น (3) นอกจากต้องระวังสภาพถนนที่ด้านหน้ารถแล้ว ยังระวังดูกระจกหลัง ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะชะลอความเร็วรถ	4203
063	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากมีรถมาจากทางด้านซ้ายของทางแยก ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ต้อง (1) ขับขี่อยู่ในขบวนรถที่แออัดบนท้องถนน มีจุดบอดที่มองไม่เห็นจำนวนมาก จึงควรระวังว่ามียานพาหนะหรือคนเดินถนนออกมาจากช่องว่างระหว่างรถหรือไม่ (2) เมื่อการจราจรติดขัด ควรหาโอกาสเร่งความเร็วรถ ขับผ่านไปโดยเร็ว เพื่อไม่ให้รถติด (3) รถเรามีสิทธิ์ที่ใช้ทางก่อน ดังนั้นจึงต้องรีบเดินหน้า และบีบให้รถคันนั้นหลีกทางให้	4204
064	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ คุณควรทำอะไร หากขณะที่ขับขี่ มีคนเดินออกจากตรงกลางระหว่างรถที่อยู่บนท้องถนน (1) เพราะว่าคนเดินข้ามเส้นแบ่งทิศการจราจรอย่างผิดกฎ เราสามารถบีบแตรค้างไว้และเร่งเครื่องขับผ่านไป (2) ชะลอรถ ขับขี่ช้าๆ สังเกตการเคลื่อนไหวของคนเดินถนนและเตรียมพร้อมที่จะหยุดได้ทุกเมื่อ (3) เพราะคนเดินเท้าเอาแต่คุยโทรศัพท์มือถือ โดยไม่สนใจสภาพถนนจึงจำเป็นต้องให้ทาง	4205
065	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ ในขณะที่คุณขับขี่รถอยู่ คุณควรทำอะไร หากมีคนเดินข้ามถนนตามใจตัวเอง (1) ชะลอรถ ขับขี่ช้าๆ ประเมินการเคลื่อนไหวของคนเดินถนน และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ (2) คนเดินถนนไม่ได้ข้ามถนนตรงทางม้าลายตามที่กำหนด ต้องบีบแตรอย่างต่อเนื่องเพื่อคนเดินถนนหลีกทางให้ (3) คนเดินข้ามถนน อย่างเชื่องช้า สามารถเร่งเครื่องขี่ผ่านไปโดยเร็วเพื่อประหยัดเวลาได้	4206

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
066	3	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากมีคนลงจากรถประจำทางแล้วเดินข้ามถนนตามใจตัวเอง คุณควรทำอะไร โปรดเลือกข้อที่ถูกต้อง?</p> <p>(1) คนเดินถนนไม่ข้ามถนนตรงทางม้าลายตามกฎหมายกำหนด ให้บีบแตรอย่างต่อเนื่องเพื่อคนเดินถนนหลีกเลี่ยง (2) ฝนตกถนนลื่น เพื่อป้องกันการลื่นไถลเนื่องจากการเบรคอย่างกะทันหัน</p> <p>จึงควรชะลอความเร็ว (3) ฝนตกถนนลื่นควรชะลอความเร็ว และต้องระวังการเคลื่อนที่ของคนเดินถนน เตรียมพร้อมที่จะหยุดรถ</p>	4207
067	1	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นคนเดินก้มหน้าข้ามทางแยก คุณควรทำอะไร?</p> <p>(1) ใช้มาตรการที่จำเป็น เช่น ชะลอความเร็ว หรือเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถรอ เป็นต้น (2) บีบแตรและส่งเสียงเตือน</p> <p>(3) เบรกรถอย่างกะทันหันเพื่อให้คนที่เดินก้มหน้าตกใจและหยุดไม่เดินข้ามถนน</p>	4208
068	1	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ คุณควรทำอะไร</p> <p>หากเห็นว่ามารถจักรยานยนต์เลี้ยวซ้ายอย่างผิดกฎจราจร?</p> <p>(1) ใช้มาตรการที่จำเป็น เช่น ชะลอความเร็ว หรือเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถรอ เป็นต้น (2) บีบแตรและส่งเสียงเตือน</p> <p>(3) เบรกรถอย่างกะทันหันเพื่อให้ผู้ขับขี่รถคันนั้นตกใจและหยุดเลี้ยว</p>	4209
069	2	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากขณะที่ขับขี่ เห็นรถขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเปิดไฟเลี้ยว คุณควรทำอะไร? (1) เร่งความเร็วชี้แซงรถคันหน้าไป</p> <p>(2) ชะลอรถและขับรถให้อยู่ในระยะห่างที่ปลอดภัยจากรถคันหน้า</p> <p>(3) รีบเร่งความเร็วชี้แซงรถคันหน้าไปและบีบแตรเพื่อให้รถคันนั้นทราบ</p>	4210
070	1	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่</p> <p>ในขณะที่ขับขี่หากมีรถขับตึกกับรถคุณทำให้บังการมองเห็น คุณควรทำอะไร? (1) สังเกตสัญญาณไฟจราจรและดูว่ามีรถวิ่งมาในจุดที่ถูกบังการมองเห็นหรือไม่</p> <p>และเตรียมพร้อมที่จะขับขี่รถในเชิงป้องกันอุบัติเหตุ</p> <p>(2) ถนนที่เป็นไฟเขียวมีสิทธิ์ใช้ทางมากที่สุด</p> <p>รีบเร่งความเร็วชี้ผ่านไปก่อนที่จะเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจร</p> <p>(3) ขับตรงผ่านทางแยก มีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดอุบัติเหตุ</p>	4211
071	2	<p>เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ คุณควรคิดอย่างไร</p> <p>หากพบว่ารถขนาดใหญ่เลี้ยวขวาแต่กลับเปิดไฟเลี้ยวซ้าย?</p> <p>(1) รถขนาดใหญ่ต้องการเลี้ยวขวา เพียงแค่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวผิด</p> <p>(2) รถขนาดใหญ่ต้องการเลี้ยวซ้าย</p> <p>แต่เพราะขีดจำกัดความแตกต่างของรัศมีวงเลี้ยวของล้อด้านใน ทำให้ต้องขับขี่ไปทางขวาก่อน (3) เปิดไฟเลี้ยวผิด เชื่อถือไม่ได้</p> <p>ควรใช้การเคลื่อนที่ของรถในการตัดสินใจทิศทางเลี้ยวของรถขนาดใหญ่</p>	4212

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
072	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นว่าข้างหน้ามีรถเสีย และต้องการเปลี่ยนช่องเดินรถ คุณควรทำสิ่งใดเป็นอย่างแรก? (1) เปิดไฟสูงแล้วเปลี่ยนช่องเดินรถ (2) เปิดไฟเลี้ยวและดูกระจกมองหลังหรือหันหน้าเพื่อตรวจสอบสภาพการจราจร ให้แน่ใจก่อนแล้วจึงเปลี่ยนช่องเดินรถ (3) เปลี่ยนช่องเดินรถ หลังบีบแตรและให้สัญญาณมือ	4213
073	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ ขณะที่เลี้ยวซ้ายบริเวณทางแยก หากเห็นว่ามารถจากฝั่งตรงข้ามเลี้ยวขวาเข้ามาในช่องเดินรถของคุณ ใครมีสิทธิใช้ทาง ได้ไปก่อน? (1) รถคันที่เลี้ยวขวาที่มาจากฝั่งตรงข้าม (2) รถคันเลี้ยวซ้าย (3) รถที่ขับข้ามเส้นหยุดเข้าสู่ทางแยกก่อนมีสิทธิได้ไปก่อน	4214
074	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นว่าข้างหน้ามีรถเสีย และต้องการเปลี่ยนช่องเดินรถ คุณควรทำสิ่งใดเป็นอย่างแรก? (1) เปลี่ยนช่องเดินรถหลังเปิดไฟสูง (2) เปิดไฟเลี้ยวและดูกระจกมองหลังหรือหันหน้าเพื่อตรวจสอบสภาพการจราจร ให้แน่ใจก่อนแล้วจึงเปลี่ยนช่องเดินรถ (3) เปลี่ยนช่องเดินรถ หลังบีบแตรและให้สัญญาณมือ	4215
075	3	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นว่ามารถเลี้ยวซ้ายที่ทางแยกข้างหน้าและตัดเข้ามาในช่องเดินรถที่คุณขับชี่อยู่ คุณควรทำอย่างไร? (1) ระวังทางข้างหน้าและชี้เดินหน้าด้วยความเร็วเท่าเดิม (2) เร่งความเร็ว ชี้แซงผ่านไปก่อนที่รถคันข้างหน้าจะตัดเข้ามาในช่องเดินรถของคุณ (3) ระวังสภาพถนนที่อยู่ข้างหน้า และใช้มาตรการที่จำเป็น เช่น ชะลอรถ ชี่ช้าๆ และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถ เป็นต้น	4216
076	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากพบว่ารถคันข้างหน้าขับชี่รถเลี้ยวซ้ายข้ามเส้นคู่ขนานสีเหลืองอย่างผิดกฎจราจร คุณควรทำอย่างไร? (1) รถทางตรงมีสิทธิใช้ทางมากกว่ารถที่เลี้ยว ดังนั้นชี่รถเดินหน้าต่อไปด้วยความเร็วเท่าเดิม (2) ระวังสภาพถนนข้างหน้า ใช้มาตรการที่จำเป็นเช่น ชะลอความเร็ว ชี่ช้าๆ และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถ เป็นต้น (3) เปลี่ยนช่องเดินรถ ชี่ช้าๆ เลี้ยวไป หลังบีบแตรและให้สัญญาณมือ	4217
077	3	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ ในเวลากลางคืนหรือห้องฟ้ามืดคลุ้ม หากเห็นว่ามารถที่อยู่ในช่องเดินรถด้านใน(ช่องเดินรถด้านซ้ายมือ) กำลังเลี้ยวขวาอย่างผิดกฎจราจร คุณควรทำอย่างไร? (1) เปิดไฟสูงเพื่อบอกให้รถคันนั้นทราบว่าจะแซง (2) เปลี่ยนช่องเดินรถ ชี่ช้าๆ แซงขึ้นไป หลังบีบแตรและให้สัญญาณมือ (3) ระวังสภาพถนนข้างหน้า ใช้มาตรการที่จำเป็นเช่น ชะลอความเร็ว ชี่ช้าๆ และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถ เป็นต้น	4218
078	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากพบว่าถนนข้างหน้าแคบลง รถคันอื่นที่อยู่ใกล้เคียงเปิดไฟเลี้ยวเพื่อขับตัดเข้ามา คุณควรขับชี่อย่างไรให้ปลอดภัยมากขึ้น? (1) รถทางตรงมีสิทธิใช้ทางก่อน	4219

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
		ตั้งนั้นซึ่งรถเดินหน้าต่อไปด้วยความเร็วเท่าเดิม (2) ระวังสภาพถนนข้างหน้า ใช้มาตรการที่จำเป็นเช่น ชะลอความเร็ว ชับซี่ช้าๆ และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถ เป็นต้น (3) เปลี่ยนช่องเดินรถ ชับซี่แซงขึ้นไป หลังบีบแตรและให้สัญญาณมือ	
079	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นว่าสัญญาณไฟจราจรที่ทางแยกเป็นไฟเขียว คุณควรขับซื้ออย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) ระวังบนถนนแนวขวางที่อาจ ฝ่าไฟแดงออก และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ (2) สัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นไฟเขียวแล้ว รีบขี่ผ่านทางแยกไปโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด (3) เมื่อรถจากถนนแนวขวางเข้ามาบริเวณทางแยก ควรบีบแตร 3 ครั้ง เพื่อให้รถคันนั้นให้ทาง	4220
080	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ คุณเห็นอันตรายอะไรบ้างจากคลิปวิดีโอนี้ (1) รถที่อยู่บนถนนแนวขวางฝ่าไฟแดงและเลี้ยวซ้าย (2) รถที่เลี้ยวซ้ายไม่ให้ทางแก่คนเดินถนน (3) มีรถขับรถยนต์เข้ามาในช่องเดินรถที่เราขับซื้ออยู่	4221
081	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ อาจเกิดอันตรายใดมากที่สุดในเวลา (1) รถฝั่งตรงข้ามล่งล้ำเข้ามาในช่องเดินรถของเรา (2) รถจักรยานยนต์คันข้างหลังไม่ได้ขับซื้อในระยะห่างที่ปลอดภัย ทำให้เกิดการชนท้ายกัน (3) เส้นจราจรบนถนนเปียกลื่นทำให้รถเสียหลัก	4222
082	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นว่ามารถที่อยู่ข้างหน้าจะกำลังเตรียมตัวถอยรถ คุณควรขับซื้ออย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) บีบแตร 3 ครั้ง เพื่อเตือนรถที่อยู่ข้างหน้า แล้วชะลอความเร็ว ชี้นผ่านไป (2) ชะลอความเร็วและระวังการเคลื่อนที่ของรถที่อยู่ข้างหน้า และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ (3) หยุดรถและเดินไปเคาะรถที่อยู่ข้างหน้าเพื่อเตือนรถคันนั้นว่าเขากำลังล่งล้ำ ช่องเดินรถของเราอยู่	4223
083	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ขับซื้ออยู่ด้านหน้าในช่องเดินรถเดียวกับคุณชะลอ ความเร็วและทัศนวิสัยในการมองเห็นที่ไม่ดี คุณควรขับซื้ออย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) หลังดูกระจกมองข้างด้านขวาให้แน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งมา แล้วชี้นไปทางด้านขวาของรถคันข้างหน้า (2) ชะลอความเร็ว ชับซี่ช้าๆ สังเกตการเคลื่อนที่ของรถคันข้างหน้าและเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้เมื่อ (3) เปิดไฟเลี้ยวซ้าย จากนั้นซึ่งรถแซงขึ้นไปโดยข้ามเส้นแบ่งทิศทางจราจร	4224
084	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ ขณะขับซื้อรถเข้าใกล้ทางแยก หากเห็นว่าถนนแนวขวางมีรถบรรทุกขนาดใหญ่กำลังจะเลี้ยวขวาและอาจล้ำเข้ามา ในช่องเดินรถของคุณ ในเวลานี้คุณควรขับซื้ออย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) ชะลอความเร็ว ชี้นช้าๆ เปิดไฟเลี้ยวขวา แล้วเปลี่ยนไปขับบนไหล่ทาง	4225

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
		(2) ชะลอความเร็ว ชี้อ่าๆ สังเกตการเคลื่อนที่ของรถบรรทุก และเตรียมพร้อมที่จะหยุดได้ทุกเมื่อ (3) บีบแตร 3 ครั้งเพื่อเตือนรถบรรทุก แล้วชะลอความเร็ว ชี้อ่าๆ	
085	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นว่ามีรถจอดอยู่ข้างทาง คุณควรขับซึ่รถอย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) รถคันนั้นอาจกลับรถอย่างผิดกฎหมาย ดังนั้นคุณควรชะลอความเร็วและเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ (2) หลังรถคันนั้นออกตัวแล้วขับเข้าสู่ช่องเดินรถด้านนอก จึงไม่เกี่ยวกับรถเรา ซึ่รถต่อไปได้ (3) รถคันนั้นควรขับซึ่เปลี่ยนช่องเดินรถตามลำดับจนถึงช่องเดินรถที่รถเราอยู่ แล้วให้ทางรถเราไปก่อน ดังนั้นเราขับรถต่อไปได้	4226
086	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ กำลังขับซึ่รถอยู่ในช่องเดินรถด้านใน (ทางซ้ายมือ) และเห็นรถข้างหน้าเตรียมจะเลี้ยวซ้าย คุณไม่ควรทำอะไรในเวลานี้? (1) เปลี่ยนไปซึ่ช่องเดินรถด้านนอกเลยทันที จากนั้นเร่งความเร็วแซงรถบรรทุกข้างหน้าไป (2) ชะลอความเร็วและหยุดชั่วคราวให้รถข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเสร็จก่อน แล้วค่อยซึ่รถต่อไป (3) เปิดไฟเลี้ยวขวาและให้ทางรถทางตรงไปก่อน จากนั้นเปลี่ยนช่องเดินรถไปซึ่ในช่องเดินรถที่อยู่ด้านนอก	4227
087	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากต้องการซึ่รถเลี้ยวขวาไปพร้อมกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ เวลานี้คุณควรขับซึ่อย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) รถบรรทุกออกตัวค่อนข้างช้า แคหาโอกาสเร่งความเร็วและเลี้ยวขวาก็พอ (2) ห้ามไม่ให้ซึ่รถตีคู่ไปกับรถบรรทุก ควรหยุดรอให้รถบรรทุกไปก่อน (3) รถบรรทุกกับรถเราขับอยู่คนละเลน สามารถเลี้ยวขวาพร้อมกันได้	4228
088	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ คุณเห็นอันตรายอะไรบ้างจากคลิปวิดีโอนี้? (1) เมื่อรถบรรทุกเลี้ยวขวา อาจทำให้รถเราเข้าไปในพื้นที่อันตรายของรัศมีวงเลี้ยวของล้อด้านใน (2) เสาสัญญาณเอียงหรือยื่นออกมาบนถนน กีดขวางการจราจร (3) รถบรรทุกบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่กว้างกว่าตัวรถ มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการขับซึ่	4229
089	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากในเวลากลางคืน ผังตรงข้ามมีรถขับสวนทางมา คุณควรขับซึ่อย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) บีบแตรเตือนให้ผู้ขับรถยนต์ปิดไฟสูง (2) ซึ่รถชิดขวา ชะลอความเร็วและเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ (3) เปิดไฟสูงเพื่อเพิ่มการมองเห็นและชะลอความเร็ว ชี้อ่าๆ	4230
090	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ ในเวลานี้ คุณควรทำอะไรถึงจะเหมาะสม? (1) บีบแตร 1 ครั้ง เพื่อเตือนคนซึ่รถจักรยานว่ามีด้านหลังมีรถมาพร้อมชะลอความเร็วและซึ่อ่าๆ (2) บีบแตร 1 วินาที เพื่อบอกให้คนซึ่รถจักรยานทราบว่าเราจะแซง (3) บีบแตร 3 ครั้ง	4231

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
		เพื่อเตือนคนขี่รถจักรยานว่ามีด้านหลังมีรถมา พร้อมชะลอความเร็วและขับช้าๆ	
091	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ ในเวลานี้ คุณควรทำอะไรถึงจะเหมาะสม? (1) ชะลอรถ ขี่ช้าๆ ระมัดระวังทิศทางการเคลื่อนที่ของผู้ขี่รถจักรยาน เตรียมพร้อมที่จะใช้มาตรการความปลอดภัยได้ทุกเมื่อ (2) บีบแตร 2 ครั้ง เพื่อบอกให้คนขี่รถจักรยานทราบว่าจะแซง จากนั้นเร่งความเร็วขี่ผ่านไป (3) เปิดปิดไฟสูงโดยเร็วหนึ่งครั้งเพื่อเตือนให้รถที่สวนทางมาเปิดไฟหน้ารถ	4232
092	3	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ ในเวลานี้ คุณควรทำอะไรถึงจะเหมาะสม? (1) ประเมินการเคลื่อนที่ของคนเดินถนน จากนั้นชะลอความเร็วแล้วขี่ผ่านไป (2) บีบแตร 1 ครั้ง เพื่อเตือนให้คนเดินถนนหลีกเลี่ยงให้รถเรา (3) หยุดรถและควรให้คนเดินถนนเดินผ่านไปก่อน	4233
093	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ ในเวลานี้ คุณควรทำอะไรถึงจะเหมาะสม? (1) บีบแตรเพื่อยับยั้งไม่ให้คุณเดินข้ามถนนตามใจตัวเอง (2) ชะลอความเร็ว สังเกตการเคลื่อนไหวของคนเดินถนน และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ (3) ขี่รถตามทิศทางการเคลื่อนที่ของคนเดินถนน หักรถไปทางซ้ายเพื่อหลบคนเดินถนน	4234
094	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากมีคนเดินข้ามเกาะกลางถนนเหมือนที่เห็นในคลิปวิดีโอ คุณควรขับช้อย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) มองไกลออกไป และเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า (2) บีบแตรเพื่อเตือนคนเดินถนนที่ฝ่าฝืนกฎจราจร (3) หยุดรถทันทีและเร่งให้คนเดินถนนเดินผ่านไปโดยเร็ว	4235
095	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ ขี่รถจักรยานยนต์บนถนนสวนทางกัน 2 เลน และมีรถจอดอยู่ข้างทาง คุณควรขับช้อย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) ด้านขวามีรถจอดอยู่ ไม่สามารถขี่ผ่านได้ จึงต้องขี่ชิดซ้ายและตรงไป (2) ชะลอความเร็ว ขี่ช้าๆ ระวังว่ามีคนเดินถนนเดินออกมาหรือประตูรถเปิดออกกะทันหันหรือไม่ (3) เพื่อป้องกันอันตราย รถทางตรงมีสิทธิขี่ผ่านไปอย่างรวดเร็วได้ก่อน	4236
096	3	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากพบว่ามีคนเดินอยู่บนช่องเดินรถ คุณควรขับช้อย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) ขี่รถเลี้ยวคนเดินถนนและตรงไปต่อ (2) เบรกรถบนช่องเดินรถอย่างกะทันหันและรอให้คนเดินผ่านไปก่อน (3) ชะลอความเร็ว ขี่ช้าๆ เตรียมพร้อมที่จะหักรถหลบ	4237
097	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ ขณะขี่รถผ่านจุดทางเชื่อมขึ้นลงทางด่วน เห็นว่ามีการจราจรบนดัดที่ขี่ช้อยู่บนช่องเดินรถด้านในของถนนทางย่อยที่ขับ ไปทางเดียวกับรถของคุณกำลังจะเปลี่ยนช่องเดินรถ คุณควรขับช้อย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) ชะลอความเร็วและเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถ (2) เร่งความเร็ว ขี่ผ่านไปโดยไม่ต้องให้ทาง (3) รถทางตรงมีสิทธิได้ไปก่อน ไม่ต้องสนใจผู้ใช้ถนนคนอื่น	4238

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
098	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ ขณะที่ขับซึ่งรถผ่านถนนที่มีต่อม่อสะพาน และข้างหน้าทางซ้ายมือมีรถยนต์เล็กขับไปในทิศทางเดียวกับคุณ ในเวลานี้คุณอาจพบกับอันตรายประเภทใดบ้าง? (1) ขับรถชิดขวาอยู่แล้ว แต่ระวังสภาพถนนข้างหน้าก็พอ (2) มีรถขับแซงขึ้นมาจากทางขวาอย่างกะทันหัน (3) ตั้งใจดูวารรถยนต์เล็กที่อยู่ข้างหน้าจะขับชิดไปทางขวาหรือไม่	4239
099	3	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากมีรถขับแซงทางซ้าย คุณควรขับชื่ออย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) เร่งความเร็ว และชิดขวาไม่ให้รถคันอื่นวิ่งแซง (2) รถทางตรงมีสิทธิได้ไปก่อน ขับตรงต่อไป (3) ชะลอความเร็ว ให้รถคันนั้นแซงไปก่อน	4240
100	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากขับซึ่งผ่านถนนเลนเดียวที่มีหญ้าขึ้นรกในชนบท และมีรถสวนทางมา คุณควรทำอะไรถึงจะเหมาะสม? (1) ชะลอความเร็ว ขับชิดขวา ให้รถคันนี้ผ่านไปก่อน (2) ถนนกว้างพอที่จะให้รถวิ่งสวนกันได้ จึงรีบซึ่งผ่านไปโดยเร็ว (3) บีบแตรให้รถอีกคันหลบเข้าข้างทางเพื่อรถสองคันวิ่งสวนกันได้	4241
101	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากมีรถยนต์ขับเปลี่ยนช่องเดินรถเพื่อเข้าทางเชื่อมขึ้นทางด่วนที่อยู่ข้างหน้าทางซ้าย คุณควรขับชื่ออย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) เร่งความเร็วซึ่งผ่านไปโดยไม่ต้องให้ทาง (2) ชะลอความเร็ว ซึ่งช้าๆ และระวังการเคลื่อนที่ของรถที่อยู่ด้านหลัง (3) บีบแตรเตือนว่าควรให้หลีกทางให้รถทางตรง	4242
102	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ ขณะขับซึ่งรถบนถนนที่แคบ หากเห็นว่าฝั่งตรงข้ามมีรถขนาดใหญ่ขับใกล้เข้ามา คุณควรขับชื่ออย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) รักษาระยะห่างที่สามารถชะลอรถและหยุดรถได้ทุกเมื่อ (2) บีบแตรให้รถคันนั้นหลีกทางให้ (3) บีบแตรและเร่งความเร็วซึ่งผ่านไปเลย	4243
103	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นว่ามารถเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ที่ช่องว่างระหว่างเกาะกลางและกลับรถ คุณควรขับชื่ออย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) ชีตรงต่อไปด้วยความเร็วรถเท่าเดิม (2) ชะลอความเร็ว ให้รถคันนั้นไปก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย (3) บีบแตรโดยไม่จำเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะเบรกหรือหยุดรถ	4244
104	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากขับซึ่งผ่านทางแยกของถนนแคบ และมีรถจอดอย่างผิดกฎจราจร ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ต้อง (1) ไม่ต้องสนใจรถคันอื่นที่ทำผิดกฎจราจร ขับรถตรงต่อไป (2) ควรประเมินว่ารถที่เลี้ยวมาจากถนนแนวขวางจะล้ำเข้ามาในพื้นที่ขับรถของเราหรือไม่ (3) รถที่จอดผิดกฎจราจรไม่ได้บดบังการมองเห็นในการเลี้ยวรถของคนขับรถจากถนนแนวขวาง	4245

ข้อ	คำตอบ	คำถาม	หมายเลขวิดีโอ
105	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากพบว่าบริเวณทางแยกมีรถจอดอย่างผิดกฎจราจร มีรถกระเบจากถนนแนวขวางเลี้ยวขวา ตัดผ่านทางแยก คุณควรขับอย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) ลดความเร็วและหยุดรถให้ทาง (2) ซี่ผ่านทางแยกไปเลยโดยไม่ต้องลดความเร็ว (3) เร่งความเร็วและซี่แซงไปที่ช่องว่างข้างๆ รถคันนั้น	4246
106	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นรถยนต์ขนาดเล็กเปิดไฟเลี้ยวขวาและเปลี่ยนช่องเดินรถอย่างผิดกฎจราจร คุณควรขับอย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) บีบแตรเพื่อให้รถคันนั้นหลีกเลี่ยงให้ (2) เพิ่มความระมัดระวังและเว้นระยะห่างที่ปลอดภัยให้กว้างขึ้น (3) ซี่ตรงไปตัดเข้าช่องเดินรถด้านขวาและเลี้ยวรถข้างหน้าไป	4247
107	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นว่าม็กรถยนต์ขนาดเล็กแล่นตัดเข้ามาจากบิมน้ำมันที่อยู่ข้างทาง ควรขับอย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) ชะลอรถ ซี่ช้าๆ สังเกตการเคลื่อนที่ของรถข้างหน้า และเตรียมพร้อมที่จะหยุดได้ทุกเมื่อ (2) ไม่จำเป็นต้องให้ทาง เปลี่ยนซี่ซี่ไปช่องเดินรถด้านในได้เลย (3) เมื่อเห็นวารถแล่นออกไป บีบแตรแต่ไม่ต้องเตรียมตัวเบรกหรือหยุดรถ	4248
108	2	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นรถจักรยานยนต์วิ่งผ่านเส้นคนเดินข้ามถนนอย่างผิดกฎจราจร ควรขับอย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) ซี่รถตรงต่อไป ตามสัญญาณไฟจราจร (2) ลดความเร็ว ซี่ช้าๆ และเตรียมพร้อมที่จะหยุดรถได้ทุกเมื่อ (3) แคะบีบแตร ไม่ต้องสนใจทิศทางการเคลื่อนที่ของรถจักรยานยนต์คันนั้น	4249
109	1	เมื่อคุณเป็นผู้ขับขี่ หากเห็นวารถยนต์ขนาดเล็กที่อยู่ข้างหน้าลดความเร็วในขณะที่สัญญาณไฟจราจร เป็นไฟเขียวอย่างกะทันหัน คุณควรขับอย่างไรถึงจะเหมาะสม? (1) ควรประเมินว่าอาจมีรถหรือคนออกมาจากสิ่งที่ยับบังการมองเห็นอย่างกะทันหัน เตรียมพร้อมที่จะชะลอรถได้ทุกเมื่อ (2) แคะระวังการเคลื่อนที่ของรถคันข้างหน้าก็พอ ไม่จำเป็นต้องระวังสิ่งของที่อยู่ด้านข้างทั้งสองด้าน (3) เพียงแค่ตัวคุณเองปลอดภัยดี ไม่จำเป็นต้องสนใจปฏิกิริยาของผู้ใช้ถนนคนอื่น	4250